



ความเป็นมาของปัญหา

ชนบทธรรมนิยมประเพณีของชนชาติใด ๆ ก็ตาม ย่อมเป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของสังคม ชีวิตจิตใจ ตลอดจนแนวความคิดของชนชาตินั้นได้เป็นอย่างดี

ชาวอินเดียเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมเจริญรุ่งเรืองมานาน นับตั้งแต่ชาวอารยันได้อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศอินเดียจนมีหลักฐานมั่นคงแล้ว ศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมเจริญสูงสุดในแถบเอเชีย แล้วแพร่ขยายไปมีอิทธิพลต่อแนวความคิดและวัฒนธรรมของประเทศใกล้เคียงในแถบเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียอาคเนย์

สมัยพระเจ้าอโศกเป็นสมัยที่วัฒนธรรมของอินเดียเจริญสูงสุดในเวลานั้นก็ค่อย ๆ เลื่อมลง คงจะเห็นได้จากประเพณีบางประเพณี แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมโทรมทางก้านจิตใจ เช่น ประเพณีช้ายัญด้วยสัตว์ที่มีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรื้อฟื้นประเพณีสตี หรือเมฆมายเนาตัวตายพร้อมกับศพของสามีขึ้นมาใช้อีก หลังจากที่เลิกปฏิบัติกันไปแล้วในสมัยพระเจ้า

ถ้าเราจะพิจารณากันเพียงลักษณะของพิธีสตีแล้ว จะเห็นว่า เป็นประเพณีที่โหดร้าย บ้าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม แต่ถ้าวิจารณากันในด้านของจิตใจแล้ว ก็จะได้เห็นคุณสมบัติที่น่ายกย่องของผู้หญิงอินเดีย เธอมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของภรรยา และมีความกล้าหาญอย่างสูง ผู้วิจัยจึงเห็นว่าประเพณีสตีเป็นประเพณีที่น่าสนใจ น่าศึกษาค้นคว้าให้รู้ถึงประวัติความเป็นมา แนวความคิดและสภาพสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเป็นสตีของเมฆมายอินเดีย

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีสตี มูลเหตุที่มา วิวัฒนาการ การยกเลิก และลักษณะของพิธี ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฐานะของผู้หญิงและแม่มาย บางแง่มุมเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์เรื่องราวของประเพณีสตีในอินเดีย

ทั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดช่วงเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าตั้งแต่สมัยพระเวทจนถึงสมัยกลาง กล่าวคือ (เทียบระยะเวลาประมาณ 1500 ปี ก่อนคริสตศักราช ถึงประมาณคริสตศักราช 1800 (ก่อนพุทธศักราช 957 ปี ถึงประมาณพุทธศักราช 2443 ปี) โดยอาศัยหลักฐานจากคัมภีร์ฤคเวท อถรรพเวท พราหมณะ อุปนิษัท ชรามสูตร ชรามศาสตร์ และวรรณคดีสมัยหลัง ๆ ที่มีหลักฐานอ้างอิงได้ ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่นักปราชญ์ทั้งชาวอินเดียและชาวต่างประเทศได้เขียนขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

การศึกษารวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีสตีจากหลักฐานต่าง ๆ ทำให้มองเห็นแนวความคิด ความเชื่อถือ หัตถคดี และความเป็นอยู่ของชาวอินเดียได้ดีขึ้น อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวอินเดีย และเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาวรรณคดีไทยบางเรื่องที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ค้นคว้ารวบรวมหลักฐานและข้อมูลจากคัมภีร์ต่าง ๆ ที่เป็นภาษาสันสกฤต ตลอดจนฉบับแปลที่นักปราชญ์ชาวตะวันตกแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และจากเอกสารที่

นักปราชญ์ชาวอินเดียและชาวต่างประเทศได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นในสมัยหลัง เป็น เอกสารประกอบการค้นคว้าและรวบรวม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาหาหลักฐานที่ มาของประเพณีสตรี วรรณนาการ การยกเลิกลูก และลักษณะของพิธี ตอนท้ายเป็นการสรุป วิเคราะห์ถึงเหตุและผลของประเพณี

อนึ่ง การอ้างอิงหลักฐานในวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยได้ยกค้นฉบับภาษาสันสกฤต มาอ้างอิงบางตอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสตรี ที่เห็นว่าจะ เป็นประโยชน์ทำให้หลักฐาน ชัดเจนขึ้น